

Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2022), tạo không khí sôi nổi trong học tập, được sự nhất trí của Chi bộ, BGH nhà trường, chiều ngày 19/5/2022, tổ Lý – Hóa – Sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức Ngoại khóa: Ngày hội STEM lần 2 cho toàn thể học sinh trong nhà trường.

Ngày hội STEM lần 2 được triển khai nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội về khoa học, giáo dục và gieo niềm đam mê khoa học trong các em học sinh. STEM là một mô hình giáo dục mới, hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới; trong đó, giảng dạy tích hợp bốn lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, theo nguyên tắc giảng dạy thông qua thực hành, trên những thí nghiệm sinh động, thiết thực, có thể ứng dụng ngay trong đời sống xã hội. Ngày hội còn là dịp để học sinh thể hiện những kết quả của một quá trình tìm tòi, vận dụng, khám phá, trải nghiệm sáng tạo những kiến thức đã học được từ các môn học trong nhà trường; đồng thời, tạo ra một sân chơi để học sinh có hứng thú với tìm tòi, nghiên cứu khoa học, tích cực vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn cuộc sống.

Ngoại khóa Ngày hội STEM lần 2 gồm 3 nội dung: Phần 1 Các giáo viên sẽ thực hiện các thí nghiệm để hướng dẫn, khơi gợi đam mê tìm hiểu sáng tạo của các em học sinh; Phần 2: Phần thi “Chế tạo Tên lửa nước” và Phần 3: Phần thi “Chế tạo các mô hình hoặc sản phẩm từ các vật liệu phế thải.”

Tham gia Ngày hội STEM lần 2 gồm 12 đội chơi đến từ 12 chi đoàn học sinh với hơn 20 sản phẩm, trong đó nhiều sản phẩm có ý tưởng mới lạ, hấp dẫn, độc đáo chứng tỏ khả năng sáng tạo to lớn của các em học sinh.

Kết thúc buổi ngoại khóa, đối với phần thi “Chế tạo Tên lửa nước” ban tổ chức đã trao giải nhất cho lớp 10a4, giải nhì cho lớp 10a3, giải ba cho lớp 11a3, hai lớp 10a2 và 11a1 giải khuyến khích. Phần thi “Chế tạo các mô hình hoặc sản phẩm từ các vật liệu phế thải” giải nhất cho lớp 11a1, giải nhì cho lớp 10a4, giải ba cho lớp 11a4, hai lớp 10a2 và 11a3 giải khuyến khích.

Ngày hội STEM đã kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn thể giáo viên và học sinh.

Một số hình ảnh của Ngày hội



Thầy Phạm Huy Thành, P.Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc và cô Vy Thị Kim Duyên, tổ trưởng tổ Lý – Hóa – Sinh thông qua thể lệ của các phần thi



Thầy Y Dết Tor và cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên (bộ môn Hóa học) đang thực hiện các thí nghiệm





Các em học sinh thuyết trình về sản phẩm dự thi



Các em học sinh bắn “Tên lửa nước”